

Học sinh Trường tiểu học Ái Mộ B tham dự diễn đàn trẻ em phường Ngọc Lâm năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống An toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”

Sáng ngày 03/6/2023, học sinh trường Trường tiểu học Ái Mộ B tham dự diễn đàn trẻ em phường Ngọc Lâm năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” với sự tham gia của các đại biểu trong Ban chỉ đạo hè phường Ngọc Lâm, các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trẻ em, đối thoại trực tiếp để giải đáp các thắc mắc, các vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, học tập của các em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn Trẻ em năm 2023 do UBND phường tổ chức các em được nghe truyền thông các các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Tại diễn đàn, các em tham gia được thảo luận nhóm, đặt câu hỏi với các đồng chí lãnh đạo phường. Các em được thể hiện quyền tham gia của mình, bộc bạch những tâm tư, nguyện vọng chính đáng tới các đại biểu, lãnh đạo quận, phường những vấn đề về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, các kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích,... Những vấn đề các em đặt ra được các đại biểu lãnh đạo lắng nghe và phản hồi tích cực, đồng thời đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý để giải quyết các vấn đề tình huống mà các em đặt ra, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em. Tham gia diễn đàn, các em không chỉ được tham gia các trò chơi, thể hiện năng khiếu, bày tỏ những mong muốn của mình qua các tiết mục văn nghệ, mà đó còn là cơ hội để các em chuyển tải, gửi gắm những tâm tư và nguyện vọng của mình tới các bác lãnh đạo những thông điệp hay, sinh động, ý nghĩa và giàu sức thuyết phục.

Diễn đàn trẻ em năm 2023 nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền tham gia của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, khuyến nghị và chủ động đưa ra các sáng kiến của mình về các vấn đề liên quan đến chủ đề của Diễn đàn. Đồng thời thông qua Diễn đàn nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và hành động của các ban, ngành, đoàn thể và cả cộng đồng trong việc thực hiện Luật Trẻ em nói chung và quyền trẻ em nói riêng.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” - thông điệp này nhắc nhở công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi để tất cả trẻ em đều có một tuổi thơ tươi vui, một tương lai tốt đẹp nhất. Các cấp, ngành và toàn

xã hội cần thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Một số hình ảnh:









Tác giả: PHT Phùng Thị Hồng Diên